

Số: /TM-TSKN

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

V/v mời tham gia triển lãm Thủy sản Quốc tế
– Vinafis Expo 2026

THƯ MỜI

Kính gửi:

- Các Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, nhà khoa học và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản;
- Các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực thủy sản;
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng, khai thác thủy sản; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản và chế phẩm nuôi trồng thủy sản; các cơ sở chế biến, dịch vụ thủy sản, hậu cần nghề cá.

Ngành thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, giới thiệu công nghệ, sản phẩm, giải pháp quản lý và phát triển chuỗi giá trị thủy sản là yêu cầu rất cần thiết.

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác hiệu quả cho cộng đồng thủy sản trong nước và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chủ trương đồng ý để Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức Triển lãm Thủy sản Quốc tế – Vinafis Expo 2026 từ 28-30/4/2026 tại Trung tâm triển lãm SECC thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giao Cục Thủy sản và Kiểm ngư là đơn vị đầu mối phối hợp với Hội thủy sản Việt Nam để tham gia và hỗ trợ các hoạt động.

Việc tổ chức Triển lãm Thủy sản Quốc tế – Vinafis Expo 2026 là một hoạt động thiết thực nhằm không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu của ngành thủy sản thời gian qua, các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm công nghệ, chuyên giao công nghệ mới, tiên tiến để áp dụng cho ngành thủy sản, đánh giá tiềm năng, thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức trong thời gian tới mà còn là diễn đàn kết nối về chính sách – khoa học – doanh nghiệp – thị trường, góp phần thúc đẩy hợp tác, đầu tư, chuyên giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thủy sản Việt Nam và khu vực. Sự kiện chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng này, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và đối tác trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, thương mại, công nghệ, thiết bị và dịch vụ thủy sản trong nước và quốc tế.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư ủng hộ chủ trương của Hội Thủy sản Việt Nam về tổ chức Triển lãm Thủy sản Quốc tế – Vinafis Expo 2026 và mong muốn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản tích cực tham gia

sự kiện với các hình thức như: Đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm – công nghệ, dịch vụ; tham quan, kết nối giao thương, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đầu tư; đại biểu tham dự và diễn giả tại các hội thảo, tọa đàm quốc tế. Sự tham gia của quý vị sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của triển lãm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm của ngành thủy sản Việt Nam.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Hội Thủy sản Việt Nam đầu mối¹ tổ chức sự kiện này theo đúng quy định của Nhà nước và tin tưởng rằng Vinafis Expo 2026 sẽ là điểm nhấn quan trọng, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng thủy sản Việt Nam và nâng tầm ảnh hưởng của thủy sản Việt Nam trên trường Quốc tế.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của quý tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để báo cáo);
- Hội Thủy sản Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

Trần Đình Luân

¹ Hội Thủy sản Việt Nam là đơn vị hướng dẫn, tiếp nhận thông tin đăng ký và tổ chức thực hiện